

โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิม)

● นำเสนอเมื่อ 5 เม.ย. 2560

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มีหนังสือแจ้งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
(โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิม) มีรายละเอียด และไฟล์แนบ ดังนี้



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๓๖๒

ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิม) ตามกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) องค์กรประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Based) โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับ ติดตามให้โรงเรียนรายงานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเรื่องเดิมที่แนบ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับปรุงเว็บไซต์สำหรับรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดูได้จากเว็บไซต์ <http://plan.bopp-obec.info/> เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา (โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิม) และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้รายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ช่วง ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) ในเว็บไซต์โดยใช้ Google chrome Address : <http://e-budget.jobobec.in.th> เลือกการรายงานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และช่วง ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์



สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๓

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕

ดาวนโหลดไฟล์แนบ

[หนังสือแจ้ง สพท.](#)

[คำชี้แจงของ สพท.](#)

[คำชี้แจงของ โรงเรียน](#)

[แบบรายงานข้อมูล](#)

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 4 เม.ย. 60